

# ระบบการจองห้องพักทางออนไลน์นับร้อยร่วมกับทรिปปแอดไวเซอร์ พร้อมให้บริการต้อนรับการเปิดตัวช่องทางจองใหม่

โรงแรมอิสระต่างๆ และโรงแรมขนาดเล็กกว่า 135,000 แห่งจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก

ทริปปแอดไวเซอร์ คอนเน็ค ซึ่งเป็นบริการใหม่ของทริปปแอดไวเซอร์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 6 สิงหาคม 2556 – วันนี้ ทริปปแอดไวเซอร์™ ประกาศว่า ระบบการจองผ่านอินเทอร์เน็ต 210 รายการ ได้ลงชื่อสมัครใช้เพื่อเตรียมให้บริการต้อนรับการเปิดตัวของ ทริปปแอดไวเซอร์ คอนเน็ค (TripAdvisor Connect) ซึ่งเป็นบริการทางออนไลน์ของเว็บไซต์ที่จะเปลี่ยนโฉมการจองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยจะมีกำหนดเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ โดยในช่วงแรกระบบการจองผ่านอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้โรงแรมอิสระต่างๆ และโรงแรมขนาดเล็กกว่า 135,000 แห่งทั่วโลกจะได้เข้าร่วมในการเปรียบเทียบราคาที่พบบนเว็บไซต์ทริปปแอดไวเซอร์

บริการทริปปแอดไวเซอร์ คอนเน็ค ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย ด้วยระบบการจองที่พิกจาก 48 ประเทศที่เข้าร่วมแล้ว การประกาศครั้งนี้ยังช่วยเรียกความสนใจจากผู้นำของอุตสาหกรรมบริการอีกด้วย

มร. เจย์ คาเรน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมผู้บริหารโรงแรมสากล (Professional Association of Innkeepers International) กล่าวถึงการพัฒนาครั้งนี้ว่า “ปัจจุบัน ดูเหมือนว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ทริปปแอดไวเซอร์นับหลายล้านคนอาจมองข้ามโรงแรมขนาดเล็กเมื่อทำการค้นหาตามวันที่ของการเข้าพัก เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อกับโรงแรมที่ให้บริการเกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรมของเรา เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ริเริ่มใหม่นี้จะเป็นก้าวที่สำคัญของอุตสาหกรรม”

มร. ฌอง-ชาร์ลส์ ลาคอส รองประธานฝ่ายไคเร็ค คอนเน็ค โซลูชันส์ ทริปปแอดไวเซอร์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะได้มีระบบการจองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมในระดับสากลพร้อมให้บริการเพื่อรองรับการเปิดตัวของ ทริปปแอดไวเซอร์ คอนเน็ค การตอบรับที่ได้รับมีความสนใจเป็นอย่างมากจากระบบการจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ต

มากกว่า 200 รายการจาก 48 ประเทศ แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางใหม่นี้สำหรับลูกค้าของตน ในการเพิ่มปริมาณการจองมากขึ้น โดยทางเราเตรียมพร้อมที่จะรับสมัครระบบการจองผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมมากขึ้นอีกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องทางนี้จะทำให้เจ้าของที่พักอิสระจำนวนมากสามารถกระตุ้นให้เกิดการจองใหม่ๆ ได้”

ทริปแอดไวเซอร์ได้จัดอันดับและรับรองระบบการจองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้

- ทริปแอดไวเซอร์คอนเน็ค – โรงแรม และโรงแรมขนาดเล็กสามารถเสนอราคาสำหรับการค้นหาข้อมูลจากหลายเว็บพร้อมกัน (meta search) ผ่านเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์
- ทริปแอดไวเซอร์ คอนเน็ค พลัส – โรงแรมและโรงแรมขนาดเล็กสามารถเสนอราคาสำหรับการค้นหาข้อมูลจากหลายเว็บพร้อมกัน (meta search) ของเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ และการรวบรวมบทวิจารณ์อัตโนมัติ โดยใช้บริการ Review Express ของทริปแอดไวเซอร์ ซึ่งจะผนวกรวมเข้ากับช่องทางนี้
- ทริปแอดไวเซอร์ คอนเน็ค พรีเมียม – โรงแรมและโรงแรมขนาดเล็กสามารถเสนอราคาสำหรับการค้นหาข้อมูลจากหลายเว็บพร้อมกัน (meta search) ของทริปแอดไวเซอร์ การรวบรวมบทวิจารณ์อัตโนมัติ และติดตามผลของกิจกรรมเพื่อวัดผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน

ณ วันนี้ เกือบร้อยละ 90 ของระบบการจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ต 210 รายที่ได้ตกลงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของทริปแอดไวเซอร์ ถูกจัดอันดับอยู่ในประเภท ทริปแอดไวเซอร์ คอนเน็ค พรีเมียม ทั้งนี้ บริการทริปแอดไวเซอร์ คอนเน็คยังคงจะเปิดโอกาสให้สมาชิก Business Listing สามารถให้บริการข้อมูลสถานะห้องพักที่ว่างได้ทันที

และการจองห้องพักทางระบบออนไลน์แก่นักเดินทางที่ค้นหาข้อมูลในทริปแอดไวเซอร์ โดยผ่านระบบการจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ของตน

สำหรับรายชื่อระบบการจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่เข้าร่วมในบริการใหม่นี้ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของทริปแอดไวเซอร์ คอนเน็ค สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ <http://th.tripadvisor.com/ConnectPartners>